



# 'กลิตเตอร์แทททู' สวย รวย แฉฉาว อสังการได้ทุกงานเพ้นท์

ในยุคที่ใครต่างก็ชื่นชอบความเด่น วาววับ และสีฉฉาวสวยงาม ที่เพ้นท์ลงได้ทั้งบนผิวหนังและเรือนร่างของ 'กลิตเตอร์แทททู' แปรนด์เก้เก้ สไตลค์ยุคใหม่ เทรนด์ที่ไม่มีวันเข้ากับผงกลิตเตอร์คุณภาพเกรดเครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติ แบน, บาง, เบา, ลักษณะหกเหลี่ยม พร้อมสีสดใสแวววาวไม่ซีดจาง ปัจจุบันมีถึง 120 สี แบ่งเป็น 5 หมวดสีที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้

1. หมวดโดมอนด์ - สีโทนเดียวที่ใช้ได้กับทุกๆ งานหรืองานกลางวัน
2. หมวดเลเซอร์ เมลทินหลายสีเหมาะมากกับงานราตรีเรียบหรูที่ต้องการความโดดเด่นที่สุด
3. หมวดเรืองแสง สามารถเรืองแสงภายใต้แบล็คไลท์ เหมาะสำหรับงานปาร์ตี้กลางคืน
4. หมวดคริสตัล สีอ่อนออกแฉฉาวคล้ายคริสตัลเหมาะสำหรับผู้ใหญ่
5. หมวดไข่มุก สีหวาน ไข่มุกโทนอ่อน เหมาะสำหรับโอกาสหวานๆ



โดยกลิตเตอร์แทททูสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ไม่อันตราย โดยใช้ควบคู่กับกาวคอสเมติกคุณภาพดีที่ติดทนนาน 3-14 วัน ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย ทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้กลิตเตอร์แทททูเป็นที่ยอมรับและนิยมในวงการแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ ทำให้กลิตเตอร์แทททูได้เป็นผู้นำทางด้านรอยสักกากเพชร ส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดโลก เช่น ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, อเมริกา ฯลฯ



นี่ยังเป็นเพียงจุดเด่นคร่าวๆ ที่ **คุณชุตีวรรณ อัครวิฑูรติพิทย์ (คุณแอน)** ส่งมอบถึงผู้ใช้อย่างจริงใจ โดยเธอขอเสริมว่า "แทททูที่มีส่วนมากจะเป็นการสักตัวที่ต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทำให้เสี่ยงกับการเจ็บตัว ติดเชื้อ และไม่สามารถลบได้ตามต้องการ ไม่เหมาะสำหรับบุคคลบางวัย ส่วนการเพ้นท์ร่างกายไม่ว่าจะเป็นแอร์บรัช หรือการระบายสีบนเรือนร่างที่ต้องใช้ความรู้และทักษะด้านศิลปะ แต่ 'กลิตเตอร์แทททู' คุณไม่ต้องเสี่ยงกับการเจ็บตัว ติดเชื้อ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ เลือกสีสันทันให้เหมาะกับงานหรือการใช้งานได้ ทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ที่สำคัญเป็นรอยสักที่ให้สีสดใส และแวววาว เนียนเรียบบนผิวดูงดงามหะยี้"

และด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 7 ปี รวมถึงความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุที่ได้คุณภาพและเน้นความสะอาดในการใช้งานความปลอดภัยเป็นหลัก ทั้งยังมีทีมงานที่คอยออกแบบ



ลายให้เหมาะกับเทศกาลต่างๆ กว่าพันลาย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็ใสสะอาด โชว์สีสันของผงกลิตเตอร์ คุณภาพที่แวววาวสวยงามและหัวพ่นที่สะดวกกับการใช้งานเพื่อสร้างผลงานบนเรือนร่างอย่างมั่นใจ หัวใจหลักของงาน กลิตเตอร์แทททู คือแผ่นบล็อกลาย 3 ชั้นที่ผลิตด้วยวัสดุเหนียวทนทาน ใช้ได้หลายครั้ง แบบลายที่มีมากมายให้เลือกสรร เพื่อให้เหมาะกับทุกความต้องการ

โดยผู้ที่สนใจทำธุรกิจความสวยงามกับกลิตเตอร์แทททูนั้น คุณแอนอธิบายให้เราฟังว่า “เราได้จัดเตรียมทุกอย่างให้คุณพร้อมเป็นมืออาชีพกับชุด Professional ที่จะสามารถทำธุรกิจ เปิดร้านได้ทุกที่ เพียงหัวกระเป๋ามาใบนี้ไป หรือสามารถเปิดร้านโดยใช้พื้นที่เพียง 1-2 ตารางเมตร หรือสะดวกออกงานEvent ต่างๆ เช่นงานปาร์ตี้ งานโรงเรียน งานกีฬา งานเปิดตัวสินค้า เป็นต้น และยังสามารถจำหน่ายชุด DIY (ทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง) ให้กับลูกค้าหลังจากใช้บริการคุณแล้ว เพราะกลิตเตอร์แทททูสามารถต่อยอดให้ กับธุรกิจเดิมของคุณ เช่น ร้านเสริมสวย, ร้านทำเล็บ, ร้านต่อผม, ร้านขายเสื้อผ้า, ร้านขายของเด็ก, ร้านกึ่งซั๊อป, ร้านที่อยู่กับธุรกิจท่องเที่ยวที่รับชาวต่างชาติ สามารถเป็นทั้งธุรกิจหลัก และธุรกิจเสริม ซึ่งงบประมาณในการลงทุนไม่มาก สามารถคืนทุนภายใน 1 อาทิตย์ - 1 เดือน

คิดง่ายๆ โดยต้นทุนของการทำให้ลูกค้านั้นอยู่ที่ประมาณ 20-30 บาทต่อลาย ค่าบริการลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 100 - 200 บาท ขึ้นอยู่กับลายและความยากง่าย หากเฉลี่ยค่าบริการอยู่ที่ 100 บาทต่อลาย นั้นหมายถึงเมื่อมีลูกค้าทำประมาณ 70 ลาย ก็จะเท่ากับ 70 x 100 ก็จะมีรายได้ 7,000 บาท ซึ่งถ้าคุณซื้อชุด Professional ชุดเล็กสุด ในราคา 6,000 บาท ก็ถึงจุดคุ้มทุนแล้วที่เหลือก็เป็นกำไร กาวสามารถใช้ได้



ผงกลิตเตอร์คุณภาพของเรา



ผงกลิตเตอร์ไม่ได้มาตรฐาน



ประมาณ 50 ลายต่อขวด อุปกรณ์เช่น แผ่นลาย ผงกลิตเตอร์นี้ไม่มีวันหมดอายุ ไม่ซีดไม่จาง กาวมีอายุกว่า 2 ปี ระยะเวลาที่ใช้ทำต่อลายเพียง 5 - 10 นาที ก็ทำเงินได้แล้ว แตกต่างกับธุรกิจเสริมความงามอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง”

จะเห็นว่าชุดกลิตเตอร์ของกลิตเตอร์แทททูออกแบบและพร้อมที่จะให้คุณเป็นมืออาชีพกลุ่มลูกค้าหลากหลายทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชาติ ทุกอาชีพ ใช้พื้นที่น้อย ถือว่าเป็นธุรกิจฮอต ง่าย คืนทุนเร็วที่สุดขณะนี้ ซึ่งนอกจากกลิตเตอร์แทททูแล้ว คุณแอนยังทิ้งท้ายถึงน้องใหม่มาแรงอย่าง ‘แฮร์คริสตัล’ เพชรติดผมที่เพิ่มความโดดเด่นแวววาวให้กับเส้นผม เพียงใช้ที่หนีบผม หนีบเม็ดเพชรลงบนเส้นผมใช้เวลาเพียง 1 นาทีเท่านั้น เม็ดเพชรสามารถอยู่บนเส้นผมได้ 3-14 วัน คราวนี้ก็ครบถ้วน สมบูรณ์แบบกับคอนเว็ปวิ้งๆ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแล้ว

ด้วยผลิตภัณฑ์กลิตเตอร์แทททูกำลังได้รับความนิยม และผลตอบรับจากลูกค้าดีมาก สำหรับผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่กำลังสนใจธุรกิจนี้ควรระวังสินค้าลอกเลียนแบบที่จะเป็นอันตรายต่อผิวของผู้ใช้ได้

ข้อมูลธุรกิจ

ชื่อธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

รูปแบบการลงทุน  
ติดต่อ

โทร.

เว็บไซต์

กลิตเตอร์แทททู

กลิตเตอร์พื้นที่เรือนร่าง ความสวยงาม

ชุด Professional เริ่มต้น 6,000 -12,500 บาท

2220/11 ซ.รามคำแหง 36/1 ถ.รามคำแหง

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

02 732 9870-1

www.glitter-tattoo.com, www.haircrystal.com

www.รอยสักกากเพชร.com,